

รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและเทียบเท่า

กระทรวง	ที่	หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม	ส่วนราชการระดับกรม	
สำนักนายกรัฐมนตรี	๑	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	กรมประชาสัมพันธ์	
	๒	เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	
กระทรวงการคลัง	๓	อธิบดีกรมธนารักษ์	กรมธนารักษ์	
	๔	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	กรมบัญชีกลาง	
	๕	อธิบดีกรมศุลกากร	กรมศุลกากร	
	๖	อธิบดีกรมสรรพสามิต	กรมสรรพสามิต	
	๗	อธิบดีกรมสรรพากร	กรมสรรพากร	
	๘	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	
	๙	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑๐	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	
	๑๑	อธิบดีกรมพลศึกษา	กรมพลศึกษา	
	๑๒	อธิบดีกรมการท่องเที่ยว	กรมการท่องเที่ยว	
	๑๓	อธิบดีสถาบันการพลศึกษา	สถาบันการพลศึกษา	
	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๑๔	อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน	กรมกิจการเด็กและเยาวชน
		๑๕	อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ	กรมกิจการผู้สูงอายุ
		๑๖	อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
		๑๗	อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑๘	อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
		๑๙	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๒๐		ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๒๑	เลขาธิการสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ	สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ	
	๒๒	อธิบดีกรมการข้าว	กรมการข้าว	
	๒๓	อธิบดีกรมชลประทาน	กรมชลประทาน	
	๒๔	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
	๒๕	อธิบดีกรมประมง	กรมประมง	
	๒๖	อธิบดีกรมปศุสัตว์	กรมปศุสัตว์	
	๒๗	อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	
	๒๘	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	กรมพัฒนาที่ดิน	
	๒๙	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	กรมวิชาการเกษตร	
	๓๐	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	
	๓๑	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์	
	๓๒	อธิบดีกรมหม่อนไหม	กรมหม่อนไหม	
	๓๓	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
กระทรวงคมนาคม	๓๔	เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	
	๓๕	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
	๓๖	อธิบดีกรมเจ้าท่า	กรมเจ้าท่า	
	๓๗	อธิบดีกรมการขนส่งทางบก	กรมการขนส่งทางบก	
	๓๘	อธิบดีกรมการขนส่งทางราง	กรมการขนส่งทางราง	
	๓๙	อธิบดีกรมท่าอากาศยาน	กรมท่าอากาศยาน	
	๔๐	อธิบดีกรมทางหลวง	กรมทางหลวง	
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๔๑	อธิบดีกรมทางหลวงชนบท	กรมทางหลวงชนบท	
	๔๒	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	
	๔๓	อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา	กรมอุตุนิยมวิทยา	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๔	เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
	๔๕	ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	
	๔๖	อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	กรมควบคุมมลพิษ	

กระทรวง	ที่	หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม	ส่วนราชการระดับกรม
	๔๗	อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	๔๘	อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	กรมทรัพยากรธรณี
	๔๙	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ
	๕๐	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
	๕๑	อธิบดีกรมป่าไม้	กรมป่าไม้
	๕๒	อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	๕๓	อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
	๕๔	เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน	๕๕	อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
	๕๖	อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน	กรมธุรกิจพลังงาน
	๕๗	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
	๕๘	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์	๕๙	อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ	กรมการค้าต่างประเทศ
	๖๐	อธิบดีกรมการค้าภายใน	กรมการค้าภายใน
	๖๑	อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
	๖๒	อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
	๖๓	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	๖๔	อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
	๖๕	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงมหาดไทย	๖๖	อธิบดีกรมการปกครอง	กรมการปกครอง
	๖๗	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน
	๖๘	อธิบดีกรมที่ดิน	กรมที่ดิน
	๖๙	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	๗๐	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	๗๑	อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงยุติธรรม	๗๒	อธิบดีกรมคุมประพฤติ	กรมคุมประพฤติ
	๗๓	อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
	๗๔	อธิบดีกรมบังคับคดี	กรมบังคับคดี
	๗๕	อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
	๗๖	อธิบดีกรมราชทัณฑ์	กรมราชทัณฑ์
	๗๗	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
	๗๘	ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม	สำนักงานกิจการยุติธรรม
	๗๙	ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
	๘๐	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงแรงงาน	๘๑	อธิบดีกรมการจัดหางาน	กรมการจัดหางาน
	๘๒	อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
	๘๓	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
	๘๔	เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม	๘๕	อธิบดีกรมการศาสนา	กรมการศาสนา
	๘๖	อธิบดีกรมศิลปากร	กรมศิลปากร
	๘๗	อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
	๘๘	ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
	๘๙	อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงศึกษาธิการ	๙๐	เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	๙๑	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
	๙๒	เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงสาธารณสุข	๙๓	อธิบดีกรมการแพทย์	กรมการแพทย์
	๙๔	อธิบดีกรมควบคุมโรค	กรมควบคุมโรค

กระทรวง	ที่	หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม	ส่วนราชการระดับกรม
	๔๕	อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
	๔๖	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
	๔๗	อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
	๔๘	อธิบดีกรมสุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต
	๔๙	อธิบดีกรมอนามัย	กรมอนามัย
	๑๐๐	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงอุตสาหกรรม	๑๐๑	อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
	๑๐๒	อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
	๑๐๓	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
	๑๐๔	เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
	๑๐๕	เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	๑๐๖	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง	๑๐๗	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
	๑๐๘	เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
	๑๐๙	ผู้อำนวยการกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร